



AUSTRALIAN EMBASSY
BANGKOK

การขอจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทย

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งคู่เป็นชาวออสเตรเลีย ที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศออสเตรเลีย มีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรส ในประเทศไทย จะต้องเตรียมหลักฐาน หนังสือเดินทาง และทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หรือ มรณบัตร (ถ้ามี) ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. บุคคลผู้หนังสือเดินทางประเทศออสเตรเลีย กรอกแบบฟอร์มคำแถลงการณ์ (Statutory Declaration) ที่แผนกกงสุล สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล โดยมีค่าธรรมเนียม 20 เหรียญออสเตรเลีย **สถานทูตฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดบาทเท่านั้น** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น สามารถชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตได้

หากชาวออสเตรเลีย เคยมีประวัติการหย่าร้าง หรือเป็นหม้าย จะต้องนำทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรฉบับจริงจากประเทศออสเตรเลียมา แสดงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลด้วย ส่วนใบรับรองความเป็นโสด (Single Status Certificate) ที่นำมาจากประเทศออสเตรเลีย อาจยื่นเพิ่มเติมต่อหน่วยงานราชการไทยได้

สถานทูตฯ จะรับรองสำเนาเอกสารได้ เมื่อมีเอกสารฉบับจริงมาแสดงให้เจ้าหน้าที่เท่านั้น

*** กรุณาตรวจสอบจากสำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ ในการจดทะเบียนสมรสนั้น ทางฝ่ายทะเบียนต้องการสำเนารับรองหนังสือเดินทางของ บุคคลสัญชาติออสเตรเลีย จากทางสถานทูตฯ ด้วยหรือไม่ *** หากต้องการรับรองเอกสาร จะมีค่าธรรมเนียม 30 เหรียญออสเตรเลีย **สถานทูตฯ เก็บ ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดบาทเท่านั้น** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น

2. แปลเอกสาร คำแถลงการณ์ และทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หรือมรณบัตร (ถ้ามี) ที่รับรองโดยสถานทูตฯ แล้ว ให้เป็นภาษาไทย โดยสามารถแปลได้ที่บริษัทรับแปลเอกสาร ทั้งนี้สถานทูตฯ ไม่สามารถแนะนำบริษัทแปลเอกสารได้

3. นำคำแถลงการณ์ และทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หรือมรณบัตร (ถ้ามี) เอกสารคำแปลภาษาไทย และหนังสือเดินทาง ไปยังสำนักงาน ฝ่าย สัญชาติและนิติกรณ์ ที่ปรากฏข้างล่างนี้ เพื่อดำเนินการรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ

กรุงเทพฯ - กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โทร. 02 575 1061 หรือ 02 575 1057

สงขลา - ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร. (074) 326 508 – 10

เชียงใหม่ - ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (053) 112 748 – 50

อุบลราชธานี - อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. (045) 344 581 – 2

4. นำเอกสารดังกล่าวข้างต้น และหนังสือเดินทางไปจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ โดยนัดหมายล่วงหน้า และควรมีสามีไปด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถพูดภาษาไทยได้

หากท่านมีความประสงค์จะพาลูกสมรสไปอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย สามารถติดต่อแผนกวีซ่าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

02 344 6400 info.dibpth@vfshelpline.com หรือ immigration.bangkok@dfat.gov.au